



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มุลค่าข่าว ๘๘,๘๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



■...แวดวงราชภัฏ หลบเข้าสู่บรรยากาศทางวิชาการที่สร้างสรรค์ บนเวทีสัมมนานานาชาติ ว่าด้วยธุรกิจเพื่อสังคมกับการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประกาศจะเปิดโรงเรียนผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักธุรกิจที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นความดีเป็นสำคัญ คาดว่าจะเปิดได้ในช่วงปี 2557 ล้วนเป็นเรื่องดีจริงๆ



สมชาย วงศ์เกษม

■...ก่อตั้งขึ้นมากว่า 90 ปี ผลิตภัณฑ์ระดับป.บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎบัณฑิต ถึง 89 สาขาวิชา ว่าแล้ว รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ใฝ่ใฝ่ ดร.มนตรีชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ระหว่าง 30-31 ม.ค.2557 ณ

ม.ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนอาจารย์แนะแนวรับทราบข้อมูลที่ต้องการ นี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

■...รณรงค์ลดการทิ้งขยะบนบกอย่างเดียวยังไม่พอ ม.ราชภัฏภูเก็ต ของ ผศ.ดร.ประภา กาหีย อธิการบดี เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่เปิดอบรมการฝึกอบรมโครงการ Go-Eco Camp Phuket รุ่นที่ 1 รณรงค์ลดการทิ้งขยะลงทะเล โดยมี สมหมาย ปรีชาสิทธิ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธาน จากนั้นจัดมหกรรมดำนํ้าเก็บขยะใต้ทะเลครั้งแรก โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต อาสาเป็นเจ้าภาพ



ประภา กาหีย

■...ใช่แล้วหัวใจหลักของสถาบันการศึกษา คือ ห้องสมุด ซึ่งถือเป็นแหล่งที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี คนที่ 3 ของ ม.ราชภัฏพินุลสงคราม ให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าโครงการสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ว่าด้วย "ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย" กับการจัดการข้อมูลดิจิทัล ในวันที่ 20-21 ม.ค. สกหน้า อย่างนี้เรียกว่าไม่นั่งหายใจทิ้ง

ยอดฉัตร yoodchat2010@gmail.com

